

คู่มือออนไลน์

(16 กุมภาพันธ์ 2562)

โดย ธรรมาธิปติ

ปัญหาสำคัญของคุณก็คือ ความเครียด และ คิดมาก

สวัสดิ์ศรีรับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณชนะ เกิดวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2496 เวลาประมาณ 22.30 น. ชัยนาท เพศชาย

คุณชนะเขียนมาถามหว่านๆว่า ขอทราบผล

คำถามแรก งานที่ทำปัจจุบันเป็นเซลล์แมน

ผมก็เลยขอพิจารณาจากข้อความที่คุณเขียนถามมา ประกอบกับดวงดาวในดวงชะตาของคุณ ซึ่งก็ทำให้เห็นว่า คุณเป็นคนคิดเร็ว ทำเร็ว ออกจะเป็นคนที่เมื่อง่าย และอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ คุณจึงมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงาน หรือ เปลี่ยนสถานที่ทำงานบ่อยๆ

แต่งงานเซลล์แมนของคุณ ก็ถือว่าเป็นงานที่ตรงกับดวงชะตาของคุณอยู่แล้ว ทว่า ดาวทั้งสองที่เกื้อหนุนในการทำอาชีพเซลล์แมน คือ พุธ(๔) และ อังคาร(๓) กลับมีตำแหน่งไม่คืนัก ทำให้ดวงดาวไม่มีกำลัง ส่งผลให้งานทางด้านการเป็นเซลล์แมนของคุณไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังนัก

นอกจากนี้ สิ่งที่ยับยั้งความก้าวหน้าของอาชีพของคุณก็คือ การพูดการจาของคุณเอง ที่ค่อนข้างจะพูดแบบไม่ค่อยเกรงใจใคร พูดขวานผ่าซาก หรือ คิดอะไรก็พูดออกไปตรงๆอย่างนั้น บางครั้งก็ส่งผลร้ายให้แก่ตัวเองมากกว่าผลดี

เมื่อคุณไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมา ผมคงจะตอบคุณได้แบบนี้ว่า นี่คือตัวบั่นทอนความก้าวหน้าของคุณ หาก你不เปลี่ยนแปลงก็ยากที่จะพัฒนาการงานอาชีพของคุณให้ไปไกลกว่านี้ได้

คำถามที่สอง เจ้านายเป็นอย่างไร รู้สึกเอาแต่ใจ มองคนอื่นไม่ดีไปหมด

จุดอ่อนของพื้นชะตาเดิมของคุณก็คือ เรื่องเครดิต การกู้ยืมเงิน และ เจ้านายผู้ให้การสนับสนุน หรือ อาจจะเป็นบิดาของคุณที่เข้ากันไม่ค่อยได้ หรือ ห่างเหินกัน หรือ แทบจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน ซึ่งทั้งหมดอาจจะเป็นเพราะพื้นฐานการพูดการจาของคุณตามที่ผมได้พูดไปข้างต้น

นี่เป็นเรื่องที่คุณจะต้องตระหนักเอาไว้เสมอ และต้องระมัดระวังในการทำงานที่มีเจ้านายไปตลอดทั้งชีวิต

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อควาเสาร์(๗)เสวยอายุคุณ สถานการณ์ในเรื่องนี้ก็ได้ดีขึ้น แต่กลับย้ายพื้นฐานดวงเดิมอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่หนักหนามากก็คือ ตั้งแต่กลางปีพ.ศ. 2556 เรื่อยมา และมาหนักอีกครั้งตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม 2560 เป็นต้นมา

หรือแม้กระทั่งในขณะนี้ และจะต้องเป็นไปยาวนานถึงเดือนเมษายน 2564 ดังนั้น คุณจึงควรระวังระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารกับเจ้านายของคุณให้ดี เพราะเขาอาจจะสร้างความเสียหายให้แก่อาชีพการงานของคุณได้

คิดเสียว่า เจ้านายของคุณจะมองใครคนอื่นไม่ใช่อะไร ก็เป็นเรื่องของเขา อย่าไปวุ่นวายกับเรื่องคนอื่น อาจจะทำให้คุณมีปัญหากับเจ้านายของคุณได้

คำถามสุดท้าย บั้นปลายชีวิตของผม

จนถึงกลางปี 2569 คุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หรือ ย้ายบ้าน หรือ ย้ายงาน หรือ หยุดงาน นอกจากนี้ก็ควรระวังสุขภาพ ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนสูงอายุ

สิ่งที่จะต้องเตือนให้ต้องระวังก็คือ เรื่องกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น บริเวณขา และ ระบบเส้นเลือดดำ หรือ ความดันโลหิตครับ

เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของคนสูงอายุแบบนี้ คุณไม่ควรจะคิดเป็นกังวลให้มากจนเกินไป เพราะมนุษย์เราทุกคนก็หนีไม่พ้นการเกิดแก่เจ็บตาย ที่ต้องเป็นไปตามอายุขัย ที่ต้องเตือนก็เพราะ คุณเป็นคนคิดมาก และ เครียดครับ

ขอให้โชคดี

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ ชนะ ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิดเพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ thammathihti@gmail.com หรือ โทร 088 578 6666 แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

สัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของ คุณ ขวัญ

ท่านที่สนใจจะซื้อไปอ่านคอลัมน์ “คูดวงออนไลน์” ที่อัปเดตเมื่อหลายปี หรือ หลายเดือนที่แล้ว สามารถตามไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ www.whiteelephanttravel.co.th แล้วไปที่ Blog และ “คูดวงออนไลน์” ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ซอกซอนตะลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ

ครับ

